

ความต้องการและคาดหวังของ Stakeholder และ Customer ในการดำเนินงานพัฒนาและขับเคลื่อนกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข

๑. ความต้องการและคาดหวังของ Stakeholder ในการดำเนินงานพัฒนาและขับเคลื่อนกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข

๑.๑ ความต้องการสนับสนุนการดำเนินงานพัฒนากฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ดังนี้

๑.๑.๑ ความต้องการและคาดหวังของ Stakeholder ดังนี้

Stakeholder	ความต้องการ	ความคาดหวัง
<p>คณะกรรมการสาธารณสุข (คสธ.) (มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ๑. กรมควบคุมมลพิษ ๒. กรมควบคุมโรค ๓. กรมโยธาธิการและผังเมือง ๔. กรมโรงงานอุตสาหกรรม ๕. กรมวิชาการเกษตร ๖. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ๗. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ๘. กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ๙. คณะกรรมการอาหารและยา ๑๐. สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๑๑. กรุงเทพมหานคร ๑๒. สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ๑๓. สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย ๑๔. สมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย)</p>	<p>ต้องการให้มีการดำเนินการตามแผนการออกกฎหมายระดับอนุบัญญัติและคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุขตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการเสนอร่างกฎหมายและคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุขตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒</p>	<p>๑. เพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขในการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่ ๒. เพื่อให้ได้กฎหมายและคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพมีความเหมาะสมสามารถนำไปบังคับใช้ได้ ๓. มีแผนการพัฒนาและขับเคลื่อนกฎหมายตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพ</p>
<p>คณะอนุกรรมการด้านวิชาการ จำนวน ๘ คณะ (โดยมีหน่วยงานภายในกระทรวงและนอกกระทรวง) ได้แก่ ๑. สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม เป็นกรรมการและเลขานุการ จำนวน ๔ คณะ</p>	<p>๑. ต้องการให้มีรูปแบบการร่างคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุขที่เป็นมาตรฐาน ๒. ต้องการให้มีการรอบการนำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการสาธารณสุขต้องชัดเจน เพื่อให้คณะอนุกรรมการ</p>	<p>๑. คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุขมีข้อมูลด้านวิชาการที่ครอบคลุมประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกิจการ เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการควบคุมกิจการดังกล่าวมากยิ่งขึ้น ๒. คณะกรรมการสาธารณสุขพิจารณาได้อย่างครอบคลุมและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น</p>

Stakeholder	ความต้องการ	ความคาดหวัง
<ul style="list-style-type: none"> - คณะอนุกรรมการยกร่างกฎหมายเกี่ยวกับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข - คณะอนุกรรมการยกร่างคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุขเกี่ยวกับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข - คณะอนุกรรมการยกร่างกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข - คณะอนุกรรมการยกร่างกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการมูลฝอยตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข <p>๒. สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ เป็นกรรมการและเลขานุการ จำนวน ๒ คณะ</p> <ul style="list-style-type: none"> - คณะอนุกรรมการยกร่างคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุขเกี่ยวกับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ กลุ่มที่ ๓ กิจการที่เกี่ยวข้องกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ำดื่มตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข - คณะอนุกรรมการยกร่างกฎหมายเกี่ยวกับตลาด สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่ 	<p>ด้านวิชาการจัดทำข้อมูลนำเสนอคณะกรรมการสาธารณสุขได้อย่างถูกต้อง</p> <p>๓. ต้องการให้แยกคณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ออกเป็น ๒ คณะ เพื่อความคล่องตัวในการดำเนินการ</p>	<p>๓. คณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินงานและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น</p>

Stakeholder	ความต้องการ	ความคาดหวัง
<p>สะสมอาหาร และการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข</p> <p>๓. กองประเมิน ผลกระทบต่อสุขภาพ เป็นกรรมการ และเลขานุการ จำนวน ๒ คน</p> <p>- คณะอนุกรรมการร่างกฎหมายและคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุขเกี่ยวกับความร้อน ภัยแล้ง และหมอกควันตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข</p> <p>- คณะอนุกรรมการยกร่างกฎหมายและคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุขเกี่ยวกับผู้ขออนุญาตจะต้องดำเนินการก่อนการพิจารณาออกใบอนุญาตและหลักเกณฑ์ในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข</p> <p>๔. ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข เป็นกรรมการ และเลขานุการ</p> <p>- คณะอนุกรรมการยกร่างกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยร่วมกันของราชการส่วนท้องถิ่นกับหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่นตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข</p>		
<p>คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย จำนวน ๓ คน (โดยมีหน่วยงานภายในกระทรวงและนอกกระทรวง</p>	<p>๑. ต้องการให้มีฐานข้อมูลวิชาการที่สนับสนุนการนำมากำหนดเป็นกฎหมายและคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข</p>	<p>กฎหมายที่ออกมานั้นมีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่</p>

Stakeholder	ความต้องการ	ความคาดหวัง
<p>ซึ่งมีศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข เป็นกรรมการ และเลขานุการ) ได้แก่</p> <p>๑. คณะอนุกรรมการพิจารณากลับกรองร่างกฎหมาย ระดับอนุบัญญัติและร่างคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุขตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข</p> <p>๒. คณะอนุกรรมการบริหารและขับเคลื่อนการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข</p> <p>๓. คณะอนุกรรมการจัดทำหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยกเว้นค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข</p>	<p>๒. ต้องการให้มีการกำกับ ติดตาม และประเมินผลหลักเกณฑ์ มาตรการด้านวิชาการที่นำมากำหนดเป็นกฎหมาย เพื่อนำมาประเมินข้อมูลด้านวิชาการที่นำมากำหนด เป็นกฎหมาย และนำข้อมูลดังกล่าวมาพัฒนากฎหมายให้มีประสิทธิภาพและความเหมาะสมกับพื้นที่มากขึ้น</p>	

๑.๒ ความต้องการสนับสนุนการดำเนินงานขับเคลื่อนกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ดังนี้

๑.๒.๑ ความต้องการและคาดหวังของ Stakeholder ดังนี้

Stakeholder	ความต้องการ	ความคาดหวัง
<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ (ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม สำนักสุขภาพอาหารและน้ำ กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ และศูนย์อนามัย)</p>	<p>๑. สร้างเวทีพูดคุยระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดเป้าหมายในการทำงานร่วมกัน และวางแผนขับเคลื่อนกฎหมาย ว่าด้วยการสาธารณสุขทุกฉบับ</p> <p>๒. ใช้กลไกของคณะกรรมการสาธารณสุขให้มีมติมอบหมายงานไปยังคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดหรือคณะกรรมการสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร ให้ขับเคลื่อนกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข</p>	<p>๑. มีกลไกในการขับเคลื่อนกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขแบบบูรณาการ</p> <p>๒. คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดหรือคณะกรรมการสาธารณสุข กรุงเทพมหานครมีการขับเคลื่อนกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p>

Stakeholder	ความต้องการ	ความคาดหวัง
<p>คณะกรรมการสาธารณสุข (คสธ.) (โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ๑. กรมควบคุมมลพิษ ๒. กรมควบคุมโรค ๓. กรมโยธาธิการและผังเมือง ๔. กรมโรงงานอุตสาหกรรม ๕. กรมวิชาการเกษตร ๖. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ๗. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ๘. กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ๙. คณะกรรมการอาหารและยา ๑๑. สำนักงำนนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๑๒. กรุงเทพมหานคร ๑๓. สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ๑๔. สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย ๑๕. สมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย)</p>	<p>๑. ต้องการให้มีข้อมูลการประเมินผลการบังคับใช้กฎหมาย ปัญหาอุปสรรค ในการใช้กฎหมายของพื้นที่ พร้อมทั้งเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาคณะกรรมการสาธารณสุข</p> <p>๒. ต้องการให้จัดคณะกรรมการสาธารณสุขสัญจร (เยี่ยมเสริมพลัง คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดและคณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร)</p> <p>๓. ต้องการให้มีการรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดและคณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร</p>	<p>๑. เพื่อเสนอข้อมูลต่อรัฐมนตรีในการกำหนดนโยบาย แผนงานหรือมาตรการในการดำเนินงานตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข</p> <p>๒. กำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานของพื้นที่</p> <p>๓. กำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาการดำเนินงานของคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดและคณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานครและแนวทางแก้ไขปัญหาคณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร</p>
<p>คณะอนุกรรมการด้านวิชาการ จำนวน ๘ คณะ (โดยมีหน่วยงานภายในกระทรวงและนอกกระทรวง) ได้แก่</p> <p>๑. สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม เป็นกรรมการและเลขานุการ จำนวน ๔ คณะ</p> <ul style="list-style-type: none"> - คณะอนุกรรมการร่างกฎหมายเกี่ยวกับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข - คณะอนุกรรมการร่างคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุขเกี่ยวกับกิจการที่ 	<p>๑. ต้องการฐานข้อมูลการประเมินผลการดำเนินงานตามกฎหมายระดับอนุบัญญัติและคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข</p> <p>๒. ต้องการระบบกำกับ ติดตาม ประเมินผลการใช้กฎหมายและคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุขที่เป็นระบบกลางของคณะกรรมการสาธารณสุขหรือของกรมอนามัย</p> <p>๓. ต้องการระบบบริหารจัดการการพัฒนากฎหมายของกรมอนามัยที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ</p> <p>๔. การใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการสื่อสารการดำเนินงานตามแผนการเสนอร่างกฎหมายและคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุขตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒</p>	<p>๑. สนับสนุนแนวทางในการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข</p> <p>๒. กฎหมายและคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุขที่สามารถนำไปใช้ในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนำข้อมูลจากการประเมินผลกฎหมายและคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุขมาใช้ในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น</p> <p>๓. กฎหมายและคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุขที่ทันต่อสถานการณ์และตอบสนองความต้องการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่</p> <p>๔. เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการสื่อสาร การบูรณาการการทำงานได้ดีมากขึ้น</p>

Stakeholder	ความต้องการ	ความคาดหวัง
<p>เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข</p> <ul style="list-style-type: none"> - คณะอนุกรรมการยกร่างกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข - คณะอนุกรรมการยกร่างกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการมูลฝอยตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข <p>๒. สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ เป็นกรรมการและเลขานุการ จำนวน ๒ คณะ</p> <ul style="list-style-type: none"> - คณะอนุกรรมการยกร่างคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุขเกี่ยวกับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ กลุ่มที่ ๓ กิจการที่เกี่ยวข้องกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ำดื่มตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข - คณะอนุกรรมการยกร่างกฎหมายเกี่ยวกับตลาด สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร และการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข <p>๓. กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ เป็นกรรมการและเลขานุการ จำนวน ๒ คณะ</p> <ul style="list-style-type: none"> - คณะอนุกรรมการร่างกฎหมายและคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุขเกี่ยวกับความ 	<p>๕. การใช้กลไก Cluster law มาเป็นเวทีพูดคุยหารือแนวทางการพัฒนากฎหมายให้เป็นไปตามแผนการเสนอร่างกฎหมายและคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุขตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒</p>	<p>๕. การออกกฎหมายและคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุขสามารถดำเนินการได้ตามแผนการเสนอร่างกฎหมายและคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุขตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ที่กำหนดให้เกิดการบูรณาการการทำงานทั้ง คน เงิน ของ และงบประมาณ เพื่อให้ได้ Output + Outcome ที่มีมากขึ้น</p>

Stakeholder	ความต้องการ	ความคาดหวัง
<p>ร้อน ภัยแล้ง และหมอกควันตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข</p> <p>- คณะอนุกรรมการยกร่างกฎหมายและคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุขเกี่ยวกับผู้ขออนุญาตจะต้องดำเนินการก่อนการพิจารณาออกใบอนุญาตและหลักเกณฑ์ในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข</p> <p>๔. ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข เป็นกรรมการและเลขานุการ</p> <p>- คณะอนุกรรมการยกร่างกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยร่วมกันของราชการส่วนท้องถิ่นกับหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่นตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข</p>		
<p>คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย จำนวน ๓ คณะ (โดยมีหน่วยงานภายในกระทรวงและนอกกระทรวง ซึ่งมีศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข เป็นกรรมการและเลขานุการ) ได้แก่</p> <p>๑. คณะอนุกรรมการพิจารณากลับกรอกร่างกฎหมาย ระดับอนุบัญญัติและร่างคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุขตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข</p>	<p>๑. ต้องการให้มีฐานข้อมูลสถานการณ์ปัญหาที่เกิดจากการปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขเพื่อจัดทำข้อเสนอต่อคณะกรรมการสาธารณสุขในการพิจารณากำหนดแนวทางมาตรการใดๆ เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข</p> <p>๒. ต้องการให้มีข้อมูลการควบคุม กำกับ ติดตามผลการดำเนินงานของคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดและคณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการสาธารณสุขทุกเดือน</p>	<p>๑. เพื่อเสนอข้อมูลต่อรัฐมนตรีในการกำหนดนโยบาย แผนงาน หรือมาตรการในการดำเนินงานตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข</p> <p>๒. กำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาการดำเนินงานของคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดและคณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร</p>

Stakeholder	ความต้องการ	ความคาดหวัง
<p>๒. คณะอนุกรรมการบริหารและขับเคลื่อนการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข</p> <p>๓. คณะอนุกรรมการจัดทำหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยกเว้นค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข</p>		
<p>คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด ได้แก่ (ผู้ว่าราชการจังหวัด ประธาน อัยการจังหวัด ปลัดจังหวัด เกษตรจังหวัด ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด ปศุสัตว์จังหวัด โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนภาคประชาชน กรรมการนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด กรรมการและเลขานุการ ข้าราชการในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ผู้ช่วยเลขานุการ)</p>	<p>๑. ต้องการให้มีการออกแบบการพัฒนาศักยภาพบุคลากร และสนับสนุนองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง และเพิ่มช่องทางการเข้าถึงแหล่งความรู้ให้หลากหลาย เช่น การจัดให้มีพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบออนไลน์ จัดให้มีเวทีการถอดบทเรียนทุกปี ผลักดันให้สถานศึกษาเป็นผู้จัดอบรม พัฒนาสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง</p> <p>๒. ต้องการให้มีการสร้างความรู้ความเข้าใจ และพัฒนาทักษะการบริหารจัดการประชุม รวมทั้งงบประมาณและการเบิกจ่าย</p> <p>๓. ต้องการให้ผู้บริหารจากส่วนกลางเข้าเยี่ยมเสริมพลังรายจังหวัดที่มีปัญหาดังกล่าว เพื่อกระตุ้นให้ผู้บริหารส่วนภูมิภาค เข้าใจ และช่วยผลักดันการดำเนินงานคณะกรรมการสาธารณสุข</p> <p>๔. ต้องการให้มีการรวบรวมข้อมูลสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข และจัดทำฐานข้อมูลของจังหวัด เพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลนำเข้าสู่ที่ประชุม</p>	<p>๑. บุคลากรมีความเข้าใจและสามารถดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถแนะนำหรือเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขให้กับบุคคลอื่นได้</p> <p>๒. คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดสามารถดำเนินการจัดประชุมได้ตามเป้าหมายที่กำหนด</p> <p>๓. คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดขับเคลื่อนงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขได้อย่างเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่</p> <p>๔. ฐานข้อมูลสถานการณ์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม และการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขภาพรวมของประเทศ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด</p>
<p>คณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร (คสท.) ได้แก่ (ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธาน รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข รองปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการสำนักเทคนิค</p>	<p>ต้องการให้ออกแบบการพัฒนาศักยภาพบุคลากร และสนับสนุนองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง และเพิ่มช่องทางการเข้าถึงแหล่งความรู้ให้หลากหลาย เช่น การจัดให้มีพื้นที่แลกเปลี่ยน</p>	<p>บุคลากรมีความเข้าใจและสามารถดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถแนะนำหรือเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขให้กับบุคคลอื่นได้</p>

Stakeholder	ความต้องการ	ความคาดหวัง
<p>กรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร ผู้แทนกรมควบคุมมลพิษ ผู้แทนกรมควบคุมโรค ผู้แทนกรมปศุสัตว์ ผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง ผู้แทนกรม โรงงานอุตสาหกรรม ผู้แทนกรมวิชาการเกษตร ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผู้แทน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ผู้แทนกรมสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงาน ผู้แทนกรมอนามัย ผู้แทน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และผู้แทนสำนักงาน อัยการสูงสุด กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทน ภาคประชาชน กรรมการ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร กรรมการและเลขานุการ ข้าราชการสังกัดกรมอนามัยและข้าราชการ สังกัดสำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร ผู้ช่วยเลขานุการ)</p>	<p>เรียนรู้แบบออนไลน์ จัดให้มีเวทีการถอดบทเรียนทุกปี ผลักดันให้ สถานศึกษาเป็นผู้จัดอบรม พัฒนาสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง</p>	
<p>ศูนย์อนามัยที่ ๑-๑๒ และสถาบันพัฒนาสุขภาพ ภาวะเขตเมือง</p>	<p>๑. สนับสนุนและพัฒนาศักยภาพความรู้ให้เป็นปัจจุบันและทันต่อเหตุการณ์ ๒. เพิ่มความรวดเร็วในการชี้แจง ถ่ายทอดแนวทางการดำเนินงาน ให้ ชัดเจน</p>	<p>๑. การบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๒. เจ้าหน้าที่ตามกฎหมายสามารถดำเนินการได้อย่างทันที่</p>

๒. ความต้องการและคาดหวังของ Customer ในการดำเนินงานพัฒนาและขับเคลื่อนกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ดังนี้

Customer	ความต้องการ	ความคาดหวัง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	<p>๑. กฎหมายที่ออกมาสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>๒. จัดอบรมให้ความรู้พัฒนาศักยภาพให้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>๓. พัฒนาสื่อให้ความรู้/คู่มือแนวทางปฏิบัติที่สามารถเข้าใจได้ง่ายและนำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้จริง รวมถึงการสนับสนุนไปยังพื้นที่โดยตรง</p> <p>๔. เปิดโอกาสให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้มีส่วนร่วมในการเสนอความเห็นต่อการออกกฎหมาย /ปรับปรุงกฎหมายได้อย่างครอบคลุมทุกพื้นที่</p>	<p>๑. กฎหมายที่ออกมานั้นมีความเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่เพื่อส่งผลให้การบังคับใช้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม กับบริบทของพื้นที่</p> <p>๒. บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถแนะนำหรือเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขให้กับบุคคลอื่นได้</p> <p>๓. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเข้าใจและสามารถนำเครื่องมือเป็นแนวทางในการบังคับใช้ เพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่ได้อย่างเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่</p>
ประชาชน	<p>๑. ได้รับการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ</p> <p>๒. ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารกฎหมายใหม่ๆทั้งในส่วนของเนื้อหาสาระการใช้และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>๑. ได้อยู่ในสภาวะแวดล้อมดี ไม่มีปัจจัยที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ</p> <p>๒. เพื่อปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและคุ้มครองสิทธิทางสุขภาพของตนเองได้อย่างเหมาะสม</p>